

Tâm tình những con số thống kê

BBT. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2016), Ban biên tập Thông tin khoa học thống kê trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc một số bài thơ nói lên những cảm xúc, suy nghĩ đối với ngành Thống kê do những công chức đã và đang công tác trong và ngoài Ngành sáng tác:

NGÀNH THỐNG KÊ 70 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Sau cái ngày Cách mạng mới thành công
Khi đất nước đang khó khăn chông chát
Để bộ máy có tiền đề sức bật
Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh Quốc dân.

Nha Thống kê cũng là một thành phần
Trong tổ chức Bộ Quốc dân kinh tế
Đây cũng là cội nguồn và gốc rễ
Để ngành mình kỷ niệm lễ hàng năm.

Năm bốn chín, tháng tư, ngày hai lăm
Nha Thống kê sát nhập theo sắc lệnh
Để từ đây phải hoàn thành sứ mệnh
Mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra.

Năm sáu mươi, Nghị quyết được ban hành
Ngành Thống kê giờ đứng ra độc lập
Qua thời gian theo quy định sát nhập
Giờ Tổng cục chính thức được gọi tên.

Bảy mươi năm, phân đấu và vươn lên
Theo thời gian vững bền thêm ý chí
Ngành sẵn sàng cống hiến không ngừng nghỉ
Để số liệu luôn chính xác và rõ ràng.

Làm Thống kê - Nhiệm vụ đầu dễ dàng
Khi dữ liệu có hàng ngàn con số
Nào bảng kê, nào doanh thu lời lỗ
Rồi nào là Dân số với điều tra.

Các số liệu trong tay của chúng ta
Làm căn cứ để đưa ra quyết sách
Những diễn biến để kịp thời dập tắt
Ngành Thống kê là bộ mặt Quốc gia.

Bảy mươi năm kỷ niệm của ngành ta
Chúc Tổng cục Thống kê ta tất cả
Từ Trung ương, tỉnh, huyện cho đến xã
Đều đồng lòng để phát triển đi lên.

*(Đặng Huy Hoàng, Văn phòng Thống kê xã Hà
Linh, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)*

Tâm sự

Ngẫm nghĩ cuộc đời rút bút kê
Khi buồn, khi giận khi say mê
Cuộc đời duyên nợ vì con số
Nên đã về đây kết bạn nghề.

Sống thủy chung đâu vì bổng lộc
Mặc đời lắm kẻ khéo khen chê
Chung vui tâm sự cùng đồng nghiệp
Nhân dịp ngày sinh ngành Thống kê.

Chuyện tình

Cửa sổ Trăng nhìn ngành Thống kê
Mãi trông cô gái anh thấy mê
Nàng đang mài miết bên con số
Ta thấy xôn xao muốn đến nghề.

Xuân tới mọi nhà đầy phúc lộc
Hoa tràn vườn, ngõ thắm làng quê
Ước gì hai đứa cùng chung nghiệp.
Để được vuông tròn tuổi cập kê.

NGHỀ EM

(Tặng những cô gái Thống kê)

Anh viết về những cô gái Thống kê
 Đời em mãi gắn liền cùng con số
 Sức sống vươn lên từ gian khổ
 Con số cuộc đời nặng gánh đôi vai.

Hoa nở hôm nào để kết trái hôm nay
 Em gom về biết bao điều mới lạ
 Một nhành mai Xuân về khai nụ mới
 Một con đê ngăn lũ đã hoàn thành.

Những trẻ tới trường vui dưới cây xanh
 Bao ngôi nhà nghĩa tình tươi ngói mới
 Phố xá, làng quê rộn ràng theo nhịp sống
 Em nâng nui từng con số mang về.

Hai phép "cộng, trừ" hai phép "nhân, chia"
 Là bàn cân chia buồn, vui, hạnh phúc

Những cơn gió trái mùa em thao thức
 Xưởng máy mở ra thêm có việc làm.

Em bé đói nghèo manh áo rách tươm
 Em xếp vào dãy số đời bất hạnh
 Em sung sướng lúa đồng quê hạt hạt
 Hoa trái trĩu cành dự báo mùa vui.

Con số mang về là những tấm gương soi
 Như bóng hình của cuộc đời thu nhỏ
 Qua chỉ số để giúp người từ đó
 Biết: tồn, vong, phát triển hay cầm chừng.

Sông núi rộng dài, biển cả mênh mông
 Em như chim đi đàn xây tổ ấm
 Như cái kén dăng kết thành tơ lụa
 Là con ong đi gom mật cho đời.

*(Lê Hữu Thường, nguyên Chi cục trưởng
 Chi cục Thống kê Nghi Xuân, Hà Tĩnh)*

Kỷ niệm một thời để nhớ

Mấy lần đi điều tra dân số
 Xuống tận từng thôn, gõ cửa từng nhà
 Những thông tin cần phải điều tra
 Phỏng vấn bà con rườm rà vô kể.

Những con số từng cho là dễ
 Phiếu in rồi ta cứ điền vô
 Đã có bảng kê, đã có sơ đồ
 Không thể để, sót nhà thiếu khẩu.

Anh em ơi có đi rồi mới hiểu
 Phúc tạp vô cùng đâu phải chuyện chơi
 Muốn có thông tin chính xác đủ đầy
 Đâu chỉ nhiệt tình, hăng say là đủ.

Bằng mọi thời gian ta cùng tranh thủ
 Phỏng vấn bà con chi tiết rõ ràng
 Mọi thông tin ghi đủ số, đủ hàng
 Không sót, không sai, kịp theo tiến độ.

Xin đừng tưởng điều tra dân số
 Chỉ khô khan số liệu rườm rà
 Những thông tin chính xác đủ đầy
 Vẫn nên nhạc nên thơ thành hoa kết trái.

Xin gửi anh em điều tra dân số
 Một lời chào trân trọng thiết tha
 Bởi phiếu điều tra chính xác từng người
 Lòng rạo rức một thời để nhớ.

*(Phan Hạnh, Phòng Thống kê Dân số văn xã,
 Cục Thống kê Hà Tĩnh)*